

CHỈ THỊ**Về tăng cường công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới**

Từ tháng 01 năm 2020, dịch vi rút Cô-rô-na mới đã xuất hiện tại Trung Quốc (Covid-19), đến ngày 01 tháng 02 năm 2020 đã có hơn 11.000 người nhiễm vi rút và 259 người chết; đến ngày 01 tháng 3 năm 2020 đã có hơn 79.000 người nhiễm và hơn 2.800 người chết.

Trong thời gian qua, cùng với cả nước, thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống dịch bệnh, từ truyền thông đến giám sát, quản lý người đến từ vùng dịch, xây dựng các bệnh viện dã chiến, tổ chức tốt hoạt động cách ly kiểm dịch và cách ly điều trị. Đến ngày 06 tháng 3 năm 2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 03 trường hợp mắc bệnh, đều là những trường hợp đến từ bên ngoài, chưa ghi nhận trường hợp lây lan trong cộng đồng. Toàn bộ 44 trường hợp tiếp xúc gần với 03 trường hợp mắc bệnh đã được cách ly, theo dõi chặt chẽ đến hết thời gian giám sát 14 ngày, đến nay không ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh, những người được cách ly tại nhà chưa có triệu chứng nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Những ngày gần đây, ngay khi xuất hiện thông tin nước ta có ca nhiễm thứ 17 dịch bệnh Covid-19, toàn bộ hệ thống phòng chống dịch của thành phố đã tích cực vào cuộc. Trong vòng 24 giờ đã xác định được những người trên chuyến bay đi cùng bệnh nhân thứ 17 đang vào thành phố và những người ngồi trên các ghế của bệnh nhân ở các chuyến bay sau, để quản lý, cách ly, giám sát và chăm sóc sức khỏe theo quy định. Đồng thời, tiến hành khử khuẩn đối với các cơ sở lưu trú đã tiếp nhận số hành khách này đã đến Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện giám sát sức khỏe các nhân viên có tiếp xúc với các hành khách này. Đến nay, tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ.

Tuy nhiên, diễn biến của dịch bệnh trên thế giới vẫn hết sức phức tạp, có 124 nước và vùng lãnh thổ đã có dịch, hơn 126.000 người bị nhiễm và hơn 4.600 người đã chết. Ngoài Trung Quốc, đã có 7 nước có người bị nhiễm với trên 1.300 người ở mỗi nước (Ý: 12.460 người, Iran: 9.000 người, Hàn Quốc: 7.900 người, Đức: 2.000 người, Mỹ: 1.320 người...) với tổng số người chết hơn 1.400 người. Tại Việt Nam, việc xác minh các trường hợp tiếp xúc gần của các ca nhiễm mới rất phức tạp.

Hệ thống phòng dịch của Thành phố Hồ Chí Minh phải thường xuyên cập nhật, theo dõi việc khai thác thông tin từ các ca nhiễm đang được cách ly từ các địa phương khác để triển khai điều tra, xác minh và đưa ra hướng xử lý nếu có trường hợp liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được hiệu quả, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư ngày 07 tháng 3 năm 2020 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu:

1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Xác định ở giai đoạn hiện nay, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất, là tiền đề để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội và tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh tại từng đơn vị, địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố. Huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan, vượt quá khả năng phòng, chống dịch của ngành y tế các quận, huyện và thành phố, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến phường, xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và gia đình trong việc phòng chống dịch bệnh, bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; có phương án đảm bảo an toàn cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan mình, không để cơ quan có người bị lây nhiễm dịch bệnh, dẫn đến phải đóng cửa cơ quan, làm ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công việc của mỗi cơ quan, quận, huyện và thành phố, giảm sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang của thành phố.

2. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố

Chuẩn bị các kịch bản, phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh bùng phát ở nhiều quy mô khác nhau, đối tượng khác nhau, môi trường khác nhau ở cấp thành phố, hướng dẫn ủy ban nhân dân các quận, huyện xác định các nhiệm vụ tại chỗ và phương án tại chỗ của mình trong các tình huống dịch bệnh khác nhau. Phát huy hiệu quả phương châm 5 tại chỗ, hết sức chủ động, bình tĩnh ứng phó mọi tình huống.

Thực hiện truyền thông kịp thời, chính xác trên diện rộng để mọi người dân, người nước ngoài đang sinh sống tại thành phố nâng cao ý thức tự phòng chống dịch bệnh, tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng. Phát hiện sớm những trường hợp nghi vấn, báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để giám sát, khoanh vùng kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Xem việc tự cách ly và thông báo cho chính quyền địa phương, gia đình, bạn bè, người thân về nguy cơ nhiễm dịch bệnh Covid - 19 là trách nhiệm, quy tắc sống cần tuân thủ.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào Việt Nam cả ba con đường: hàng không, đường bộ, đường thủy, trọng tâm là người đến từ vùng có dịch. Tổ chức sàng lọc những người có nguy cơ nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục tăng cường triển khai hoạt động giám sát, phát hiện sớm những trường hợp nghi vấn để thực hiện các biện pháp y tế, khoanh vùng để dập dịch kịp thời, tại chỗ. Thực hiện cách ly hợp lý những người có nguy cơ lây nhiễm theo mức độ của nguy cơ. Quản lý, giám sát chặt chẽ những người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực và trốn khỏi nơi cách ly. Triển khai thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân kịp thời, hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo Sở Y tế tổ chức thực hiện nghiêm việc theo dõi tình hình sức khỏe của người đang được giám sát tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nơi cư trú, lưu trú, khách sạn.

Thành phố đầu tư cơ sở vật chất, phòng áp lực âm, trang thiết bị y tế, máy giúp thở, test xét nghiệm, xe chuyển bệnh, hóa chất, vật tư, hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn cho bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung và các cơ sở y tế. Đảm bảo đầy đủ trang phục bảo hộ, các phương tiện chống dịch, chế độ cho nhân viên y tế, không để nhân viên y tế bị nhiễm bệnh Covid-19 trong quá trình làm nhiệm vụ. Đảm bảo các chế độ cho người mắc bệnh và người bị cách ly y tế.

Chỉ đạo Sở Tài chính đảm bảo kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh, cách ly Covid-19 và kinh phí trang bị khẩu trang miễn phí cho học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Chỉ đạo Sở Công thương làm việc với các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang, dung dịch rửa tay kháng khuẩn, xà phòng diệt khuẩn đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu của học sinh, cán bộ, công chức và nhân dân thành phố. Tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, tăng giá. Không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa, thực hiện bình ổn giá để phục vụ nhân dân.

Chỉ đạo Bộ Tư lệnh thành phố có phương án triển khai các khu cách ly tập trung, phối hợp Công an thành phố huy động toàn lực lượng, tập huấn, xây dựng các phương án ứng phó với dịch bệnh trong phương án của toàn thành phố khi dịch bệnh lan rộng. Trong trường hợp dịch bệnh được khoanh vùng một địa bàn cụ thể, huy động Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố phối hợp lực lượng vũ trang thành phố kiểm soát địa bàn, khoanh vùng chống dịch, hỗ trợ đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân.

3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động và giám sát, đặc biệt là nơi tập trung đông người, đảm bảo phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ (cà phê, quán nét, nhà hàng, siêu thị...), dán khẩu hiệu và nội dung tuyên truyền, đảm bảo có khẩu trang và dung dịch rửa tay sát khuẩn đầy đủ.

4. Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và truyền thông

Tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí thành phố tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh. Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Quản lý chặt chẽ mức độ, liều lượng thông tin tuyên truyền, không gây tâm lý “hoang mang” nhưng cũng không tạo tâm lý “chủ quan” trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng định hướng. Xử lý nghiêm các hành vi tung tin, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch bệnh.

5. Giao Ban Thường vụ Thành Đoàn phát huy tinh thần xung kích, theo sự hướng dẫn của Sở Y tế chủ động xây dựng kế hoạch huy động lực lượng sinh viên năm cuối của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và đội ngũ y, bác sĩ trẻ tuổi của Hội Thầy thuốc trẻ thành phố sẵn sàng tham gia tình nguyện phòng, chống dịch bệnh khi có yêu cầu.

6. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố giao ban hàng tuần hoặc hàng ngày tùy theo tình hình dịch bệnh, có sự tham gia của đại diện Thường trực Thành ủy. Sau giao ban có báo cáo cho Ban Thường vụ Thành ủy và thông tin cho báo chí về tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỉ thị triển khai đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo),
- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Các đồng chí Thành ủy viên,
- Các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy,
- Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn,
- Các sở, ngành thành phố,
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,
- Văn phòng Thành ủy: Lãnh đạo, P.TH/O,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Trần Lưu Quang

